



สรุปประเด็นการตรวจเยี่ยมพื้นที่ รพ.ภูซาง,สสอ.ภูซาง,รพ.สต.ภูซาง, รพ.สต.บ้านฮวก,รพ.สต.ทุ่งกล้วย
อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น

วัตถุประสงค์ของการเยี่ยม : เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจหน่วยงานและบุคลากรในการดำเนินงานสาธารณสุข

หน่วยงาน	ประเด็นปัญหาของพื้นที่/ สิ่งที่ต้องการสนับสนุน	ข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการของผู้บริหาร	หมายเหตุ
สสอ.ภูซาง	การเงิน	- แจ้งการได้รับเงินจัดสรร HI , CI ของเครือข่ายบริการสุขภาพภูซาง เตรียมการจัดสรรให้หน่วยบริการแต่ละแห่ง ส่วนรพ.สต.ที่ถ่ายโอนไป อบจ.ต้องรอ ระเบียบเงินของหน่วยบริการ - การประชุมร่วมในเครือข่ายบริการสุขภาพเพื่อการจัดสรรเงินภายในของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอภูซาง	
	การดำเนินงาน	- การจัดทำแผนแนวทางการพัฒนางานสาธารณสุขในการรองรับด้านชายแดนบ้านฮวก - การสร้าง Health literacy ในกลุ่มผู้สูงอายุ - การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว - การประชาสัมพันธ์ประชาชนในการใช้บริการฉุกเฉินผ่านระบบ ๑๖๖๙ ให้ประชาชนหันมาใช้บริการของรัฐ และแจ้งในที่ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน	
รพ.ภูซาง	สถานที่	-การของบในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลในปี ๒๕๖๘ - การจัดทำแผนของงบประมาณในการรองรับผู้ป่วยใน (IPD) ที่มาจากโรงพยาบาลเชียงคำในการลดความแออัด และรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ - การจัดทำแผนของบก่อสร้างอาคาร Supply - การจัดทำแผนของบก่อสร้างอาคารบ้านพักผู้อำนวยการ - การจัดทำแผนการสร้างรั้ว/แนวกัน ระหว่างบริเวณแฟลตของเจ้าหน้าที่ และ โรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่	
	การดำเนินงาน	-การจัดทำแผนเตรียมเปิดการให้บริการ ER ๒๔ ชม. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -การเตรียมพร้อมการดำเนินการติดตั้งระบบ AOC ในรพพยาบาลฉุกเฉิน ทุกคืน	
	บุคลากร	-การจัดทำแผน HR ในการรองรับบริการในอนาคต	
รพ.สต.ภูซาง	การดำเนินงาน	- จะมีการสนับสนุนทางวิชาการ/เอกสาร/สื่อต่างๆให้กับ รพ.สต.เหมือนเดิม	
(รพ.สต.ถ่ายโอน)		- คงไว้ในดำเนินการจัดการขยะติดเชื้อผ่าน รพ.แม่ข่าย	

หน่วยงาน	ประเด็นปัญหาของพื้นที่/ สิ่งที่ต้องการสนับสนุน	ข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการของผู้บริหาร	หมายเหตุ
		- การโอนเงินค่า HI,CI ต้องรอระเบียบเงินบำรุง จาก อบจ.พะเยา ก่อน ถึงจะทำการโอนได้	
		- กำชับการใช้เครื่อง AED ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และติดตั้งในที่ประชาชนสามารถเข้ามาใช้ได้โดยง่าย	
ด้านชายแดน บ้านฮวก		- การประสานในการจัดทำแนวทางการพัฒนางานสาธารณสุขในการรองรับด้านชายแดนบ้านฮวก	
รพ.สต. บ้านฮวก	การดำเนินงาน	- กำชับการใช้เครื่อง AED ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และติดตั้งในที่ประชาชนสามารถเข้ามาใช้ได้โดยง่าย	
		- การศึกษาแนวทางการเบิกค่ารักษาพยาบาล ในกลุ่มต่างดาว ร่วมกับงานประกันสุขภาพของสสจ.พะเยา	
รพ.สต.ทุ่งกล้วย	การดำเนินงาน	- กำชับการใช้เครื่อง AED ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และติดตั้งในที่ประชาชนสามารถเข้ามาใช้ได้โดยง่าย	

นายวุฒิพงษ์ ยอดคำ สรุปรประเด็นตรวจเยี่ยม